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สรุปมติการประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๐ 
วันที่  ๒๖  มกราคม ๒๕๕๐ 

ณ  หองประชุมบานแกว  อาคารสํานักงานอธิการบดี 
 
๑. ที่ประชุมีมติมรับทราบเรื่องกรอบงบประมาณรายจาย งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รําไพพรรณี  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๐  คณะกรรมการไดศึกษารายละเอียดที่เสนอแลว 
มีความเห็นวา รายละเอียดหนา  ๕ (๔)  งานบริการวิชาการและพัฒนาการวิจัยศูนย
วิทยาศาสตรอาจจะไมถูกตอง ที่ประชุมจึงเสนอแนะวา ผศ.วรวรรณ  สังแกว  รองอธิการบดี
ฝายวางแผนและพัฒนาควรนําขอมูลดังกลาวไปตรวจสอบและพิจารณาปรับปรุงแกไขให
ถูกตอง 

๒. ที่ประชุมมีมติรับทราบเรื่องคณะอาจารยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Wozhou  University  
ประเทศจีนมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เมื่อ
วันที่  ๒๑-๒๒  มกราคม  ๒๕๕๐  ซ่ึงที่ประชุมมีความเห็นวา  ในอนาคตถามหาวิทยาลัย
ไดรับเกียรติใหเตรียมการตอนรับการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากตางประเทศ
อีก มหาวิทยาลัยควรจะประชาสัมพันธใหบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดรับทราบ
อยางทั่วถึง  

๓. ที่ประชุมมีมติรับทราบและรวมแสดงความยินดีกับ ผศ.โอภาศ   อินทรวงษ ที่ไดรับเลือกเปน
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัยตออีกวาระหนึ่ง 

๔. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๔๙  โดยขอใหมีการแกไขดังตอไปนี้ 
   ๑.   หนา ๙  ใหตัดคําวา  (นักวิชาการศึกษา ๑๐ ชช) และ (นักบริหาร ๑๑) ในวาระ

ที่  ๒  เร่ืองที่อธิการบดีแจงใหที่ประชุมทราบ  ขอ  ๒  ออก  เพราะจะชวยใหขอความในขอที่ ๒  
มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

   ๒.  หนา  ๑๐  วาระที่  ๔.๑  วรรคท่ี  ๑  บรรทัดที่ ๒  ใหใชขอความตอไปนี้แทน  
“ผศ.วิสิฏฐ  กิจปรีชา อธิการบดี  แจงใหที่ประชุมทราบวา สรรพากรจังหวัดจันทบุรี มี
หนังสือถึงมหาวิทยาลัย”  

๕. ที่ประชุมมีมติรับทราบแผนธุรกิจสนามกอลฟรําไพพรรณีตามที่อธิการบดีเสนอ  มีความเห็น
และขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 



๒ 

   ๑.   มหาวิทยาลัยควรมีการพิจารณากําหนดแนวทางและวัตถุประสงค ในการ
บริหารจัดการธุรกิจสนามกอลฟและริมกรีนวาจะเลือกแนวทางบริหารจัดการเปนแบบใด ซ่ึง
อาจจะดําเนินการเองหรือใหเอกชนรับชวงดําเนินการ หรืออาจจะเลือกแนวทางบริหารจดัการ
เปนแบบสถานฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

    การที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเลือกแนวทางบริหารจัดการธุรกิจแบบใด
นั้น ควรจะมีการเปรียบเทียบรูปแบบผลตอบแทน ขอดี ขอเสียที่ไดรับของแตละแนวทาง 

   ๒.   การเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจสนามกอลฟรําไพพรรณีแตละ
รูปแบบนั้น มหาวิทยาลัยควรจะศึกษาขอมูลในเรื่องนี้หลายดาน ซ่ึงอาจจางบุคคลภายนอกมา
ชวยจัดทําแผนธุรกิจใหกับมหาวิทยาลัย หรืออาจจะใหสถาบันวิจัยและพัฒนาหาผูทําวิจัย
ศึกษาขอมูลในเรื่องนี้ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ดําเนินการในเรื่องนี้ดวย 

๖. ที่ประชุมมีมติรับทราบเรื่อง การตัดคําวา “อัญมณีศาสตร”  ออกจากชื่อของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร ซ่ึงเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่  ๖/๒๕๔๙  
เมื่อวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  เรียบรอยแลว ที่ประชุมมีมติใหคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ฯ รวบรวมขอมูลเพื่อเสนอตอสภาวิชาการ 

๗. ที่ประชุมมีมติรับทราบเรื่องคดีหมายเลขดําที่  ๑๖๑/๒๕๔๙  ระหวาง ผศ.ณรงค  โพธ์ิสามตน  
ผูฟองคดี  กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและพวกรวม ๓ คน  ซ่ึงอัยการยื่น
คําใหการตอศาลแลว ขณะนี้อยูในระหวางการนัดพิจารณาคดี  

๘. ที่ประชุมมีมติรับทราบกรอบ/แนวทางการพัฒนา (แผนปฏิบัติราชการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีสูมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เร่ืองดังกลาวอยูในระหวางดําเนินการ 

๙. ที่ประชุมมีมติรับทราบแนวทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซ่ึงที่
ประชุมไดศึกษารายละเอียดแนวทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ตามที่เสนอแลว  ที่ประชุมชื่นชมแนวทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยวามีความ
ชัดเจนดีมาก ถามหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการตามแนวทางการพัฒนางานวิจัยตามที่เสนอ 
จะชวยใหงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพัฒนากาวหนายิ่งขึ้น 

๑๐. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบความเห็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   ๑.   ความไมสงบเรียบรอยของบานเมือง  ซ่ึงขณะนี้มีเหตุการณความไมสงบ

เรียบรอยเกิดขึ้นหลายแหง มีการลักขโมยและทําลายทรัพยสินของทางราชการ ทําใหรัฐ
สูญเสียงบประมาณเปนจํานวนมาก ประธานไดเสนอแนะวา  ถามหาวิทยาลัยสนใจเรื่องการ
วางแผนรักษาความปลอดภัยจะขอความรวมมือจากเจาหนาที่ของบริษัทซีพี มาอบรมใหก็ได 



๓ 

   ๒.   ศูนยบริการการทองเที่ยวของจังหวัด  ที่ประชุมมีความเห็นวา มหาวิทยาลัยมี
พระตําหนักวังสวนบานแกว ซ่ึงมีความสําคัญมาก เหมาะที่จะเปนแหลงทองเที่ยวและเปน
ศูนยขอมูลการทองเที่ยวของจังหวัด ที่สําคัญเปนแหลงการเรียนรูไดอีกทางหนึ่ง มหาวิทยาลัย
ควรมีขอมูลและสถิตินักทองเที่ยวดวย ซ่ึงการดําเนินการในเรื่องนี้อาจจะรวมมือกับจังหวัด
เพื่อของบประมาณดําเนินการในเรื่องนี้ตอไป 

๑๑. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการปฏิบัติราชการรอบ ๑๒  เดือน ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
และมอบหมายให ผศ.วรวรรณ   สังแกว   รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาเปน
ผูดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาตัวช้ีวัดที่ควรจะไดรับการแกไขปรับปรุงใหมีผลการดําเนินงาน
ดียิ่งขึ้นเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 

   ๑.   ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการรอบ ๑๒  เดือน ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ มิติ
ที่ ๑ ขอที่ ๔.๒.๑  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา ขอ ๔.๒.๕ จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา และมิติที่ ๔ ขอที่ ๑๔ ระดับคุณภาพของการบริหาร
จัดการระบบฐานขอมลูสารสนเทศของสถาบันการศึกษา  มีผลการดําเนินการเปนระดับสแีดง
ซ่ึงถือวาไมผานเกณฑ ควรจะไดรับการแกไขใหมีคะแนนอยูในเกณฑที่เหมาะสม สําหรับ
ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการที่มีผลการดําเนินการผานเกณฑแลว แตมีคะแนนไมถึง  ๕  ก็
ควรจะพัฒนาตอไปใหมีผลการดําเนินการเปนระดับสีเขียว  ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรจะมี
แผนพัฒนาตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการรอบ ๒ เดือน ประจําปงบประมาณ  ๒๕๔๙ ดวย 
และควรพิจารณาวาในแตละปจะพัฒนาตัวช้ีวัดอยางไร หรืออาจจะนําแผนพัฒนาตัวช้ีวัด
บรรจุไวในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดวยก็ได ในขณะเดียวกันก็ควรจะมีการประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาตัวช้ีวัดดังกลาวรวมดวย 

   ๒.   ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ มิติที่  ๑  ขอที่  ๔.๕.๒  ระดับคุณภาพการกํากับ
ดูแลของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน มีผลการดําเนินการเปนระดับสีเขียวออน มีคะแนน ๔.๓ 
จากคะแนนเต็ม ๕ ซ่ึงถือวาผานเกณฑ แตควรจะไดรับการปรับปรุงผลกาดําเนินงานใหเปน
ระดับสีเขียว คือมีคะแนนเต็ม ๕  ซ่ึงถือวาดีที่สุด ที่ประชุมจึงเสนอใหเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยจัดทําแผนปรับปรุงตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการในสวนระดับคุณภาพการกํากับ
ดูแลสภามหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย 

๑๒. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
(หลักสูตรใหม) โดยมีขอเสนอแนะจากที่ประชุมดังนี้ 

   ๑.   ควรตรวจสอบรายชื่ออาจารยประจําและอาจารยประจําหลักสูตรนี้ใหเปนไป
ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 



๔ 

   ๒.   ตารางจํานวนที่จะรับนักศึกษากับตารางจํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบ
การศึกษาไมสอดคลองกัน ควรดําเนินการตรวจสอบและแกไขใหถูกตอง 

๑๓. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สัตวศาสตร (หลักสูตรใหม) 
โดยมีขอเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรมีการสํารวจความตองการของผูประกอบการดวยวา มี
ความตองการบัณฑิตที่จบสาขานี้มากนอยเพียงไร มีคุณลักษณะอยางไร เพื่อที่มหาวิทยาลยัจะ
ไดผลิตบัณฑิตตรงตามความตองการของผูประกอบการ 

๑๔.  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ... โดยใหนําขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้ไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 

   ตามที่มหาวิทยาลัยมีการกําหนดขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีแลว  คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลชุดเดิมของมหาวิทยาลัยซ่ึงแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยควรยกเลิกโดยระบุ
ไวในขอบังคับฉบับใหมใหชัดเจน 

๑๕. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวยการลาออก
จากราชการ พ.ศ. ...   

๑๖. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการตักเตือน  การมีคําสั่ง  การมีทัณฑบน พ.ศ. ...   

๑๗. ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ  (ราง )  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   วาดวย
คณะกรรมการประจําคณะ  พ.ศ. ...   

๑๘. ที่ประชุมมีมติใหถอน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เร่ือง การกําหนด
ขั้นตอนการดําเนินงานสงผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและแบบประเมนิผลงาน 
พ.ศ. ...  ไปพิจารณาในคณะกรรมการฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัยกอนที่จะนําเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

๑๙. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวยการให
บุคลากรไปศึกษาตอหรือฝกอบรมดวยทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ...   โดย
ใหแกไขขอความหนา ๗๕ ขอ ๗ (๖) เปน (๖)  ตองศึกษาในมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 



๕ 

๒๐. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวยการเทียบโอน
ผลการเรียน การกเวนรายวิชาและการเทียบโอนประสบการณ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ...  โดยใหตรวจสอบ (ราง) ระเบียบนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒๑. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวยการเก็บเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาและการจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน  (กศ. ปช.)  แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ...   

๒๒. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหอาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย ตั้งแต
วันที่  ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๔๙  จํานวน  ๔  ทาน ประกอบดวย  

    ๑.  อาจารยสนั่น  โยมญาติ   สาขาคณิตศาสตร 
   ๒.  อาจารยบังคม   นิลรักษ  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
   ๓.   อาจารยกรรณิการ   เผือกนําผล    สาขาภาษาอังกฤษ 
   ๔.   อาจารยชลพรรณ  ออสปอนพันธ   สาขารัฐศาสตร 
 พรอมกับมีขอเสนอแนะวา  การขอความเห็นชอบใหอาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ

ผูชวยศาสตราจารยตอสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป ควรนําผลการพิจารณาการใหคะแนนของ
คณะกรรมการตัดสินผลงานทางวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

๒๓. ที่ประชุมมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการดานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ        
รําไพพรรณี  ปการศึกษา  ๒๕๔๙-๒๕๕๐  พรอมกับเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
ตามแผนนี้ 

๒๔. ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานกิจกรรมประจําเดือนธันวาคม  ๒๕๔๙ 

๒๕. ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานงบเดือน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สํานัก
ทรัพยสินและรายไดประจําเดือนธันวาคม  ๒๕๔๙ 

๒๖. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่อง การวางแผนจัดทําอัตรากําลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ดังตอไปนี้ 

  ผูทรงคุณวุฒิใหความเห็นวา อีกประมาณ ๓ ปจะมีอาจารยของมหาวิทยาลัยหลายทาน
เกษียณอายุราชการ  มหาวิทยาลัยอาจจะประสบปญหาขาดแคลนอาจารยในสาขาตางๆ  
ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการวางแผนจัดทํากรอบอัตรากําลังไวลวงหนา เพื่อเปน
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย ซ่ึงควรพิจารณาวา จะพัฒนาอาจารยประจํา อาจารยพิเศษประจํา



๖ 

ระดับใด สาขาใดบาง จะใหทุนการศึกษาตอดวยหรือไม  การวางแผนในเรื่องนี้จะลดปญหา
การขาดแคลนอาจารยไดในอนาคต 

๒๗. ที่ประชุมมีมติรับทราบขอเสนอแนะเรื่องการตออายุราชการ ดังนี้   
  ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะวา  มหาวิทยาลัยควรเตรียมดําเนินการเรื่องการตออายุราชการ

ใหแลวเสร็จกอนเดือนมีนาคม  ๒๕๕๐  เพราะหลังจากนั้นอาจจะทําใหไมสามารถตออายุ
ราชการได ซ่ึงการดําเนินการในเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยอาจจะตองเตรียมจัดทําระเบียบและ
ขอบังคับในสวนที่เกี่ยวของดวย 

๒๘. ที่ประชุมเห็นชอบตามขอเสนอแนะของที่ประชุมเรื่อง การดําเนินการตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
  มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเพราะเรื่องนี้เปน

ตัวช้ีวัดหนึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกและพรอมกันนี้ อธิการบดีเรียนใหที่ประชุม
ทราบวา  มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในแลว ขณะนี้อยูระหวางการศึกษา
ขอมูลเพื่อเตรียมดําเนินการในเรื่องนี้ และควรนําเรื่องนี้เสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
คร้ังตอไปดวย 


